

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๕.๓๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่/เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ประธาน (IC) นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</p> <p>๑. วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ จังหวัดมหาสารคามได้รับการรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นรายที่ ๒ ของระลอกที่ ๒ จากการติดตามบุคคลในครอบครัว และทำ Active case finding พบผู้ป่วยจำนวน ๖ ราย ทำให้มีผู้ป่วย สะสมเพิ่มเป็น ๘ ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน ๑๑๐ ราย ขอขอบคุณทีมสอบสวนโรคของ สสอ.เมืองมหาสารคาม รพ.สุทธาเวช ในการออกสอบสวนโรคได้อย่างทันถ่วงที</p> <p>๒. จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ สสจ.มค ได้เสนอมาตรการป้องกันทางด้านสาธารณสุข และได้ออกประกาศจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ มีสาระสำคัญ ได้แก่</p> <p>๒.๑ กำหนดให้พื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย (ต.ท่าขอนยาง และ ต.ขามเรียง) เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม)</p> <p>๒.๒ ให้สถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้ใช้รูปแบบการสอนออนไลน์</p> <p>๒.๓ ให้มีการ Work Form Home</p> <p>๒.๔ การปิดสถานที่เสี่ยง อ.เมืองมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย (ต.ท่าขอนยาง และ ต.ขามเรียง) ได้แก่ สนามชนไก่ สนามกอล์ฟ สนามซ้อมชนไก่ ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ปิดเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม</p> <p>๒.๕ ให้สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการปิดบริการ ผับ บาร์คาราโอเกะ ร้านเกมส์ โรงภาพยนตร์ร้านสันทนาการ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเสริมสวย ตัดผมหรือแต่งผม และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทุกแห่งเข้มงวดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค โดยเคร่งครัด โดยให้สถานบริการ หรือสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการปิดบริการภายในเวลา ๒๓.๐๐ น.</p> <p>๒.๖ ให้ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราทุกประเภทที่อนุญาตให้ขายสุราตามกฎหมายกระทรวงอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ จำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มใดๆ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกประเภท จำหน่ายภายในเวลา ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐น. และ ๑๗.๐๐-๒๓.๐๐น.</p>		

วาระที่/เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๒.๗ มาตรการควบคุมโรคในคุ้มชัยภูวาวาส ๓ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม โดยให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองที่บ้าน ๑๔ วัน หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหน่วยบริการ สาธารณสุขใกล้บ้าน และเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการทางด้าน สาธารณสุขโดยเคร่งครัด</p>		
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม - รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม</p>		
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม ๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ - ขอติดตามเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑. การขอรับการสนับสนุนพนักงานขับรถจำนวน ๑ คน รถตู้ ๑ คัน ไป ส่งบุคลากรที่ไปช่วยปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยขอให้โรงพยาบาลที่ เป็น node เตรียมพร้อมไว้ ๒. การขอรับการสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพควบคุมการติดเชื้อประจำ หอผู้ป่วย (ICWN : Infectious Control Ward Nurse) โดยโรงพยาบาล บริบ่อให้การสนับสนุนจำนวน ๔ คน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ - ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>		
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team) ๑.๑ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นางสาวปาริชาติ ปกิณะ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) - Timeline ของผู้ป่วยรายที่ ๒ ระลอกใหม่ และรายที่ ๓ เป็นภรรยา ผู้ป่วยของรายที่ ๒ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้ว ส่วน Timeline ของ ผู้ป่วยรายที่ ๔-๗ อยู่ระหว่างการสอบสวน นางสุภาณี โสมาภา (กลุ่มงานนิติการ) - มีการเสนอคำสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา ๓ วัน จำนวน ๔ ร้าน ได้แก่ ร้านอาหารจัดเม็ด ร้านโมบายสเต็ก ร้านเดย์ไนท์ และเวียง กาหลง - มีคำสั่งให้ทำความสะอาด ๔ พื้นที่ ได้แก่ เทสโก้โลตัส เสริมไทย คอมเพล็กซ์ เซเวนอีเลเว่นสาขาสามแยกกาฬสินธุ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาสารคาม ธนาคารธนชาติสาขามหาสารคาม</p>		

วาระที่/เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบ Risk Communication สื่อสารประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ว่าเหตุใดจึงมีการปิดเป็นการชั่วคราวของสถานที่ดังกล่าว เนื่องจากผู้ป่วยมีการใช้พื้นที่นั้นมีการสังสรรค์ รับประทานอาหาร และอยู่ร่วมกันเป็นเวลานาน ส่วนมีคำสั่งการทำความสะอาด เนื่องจากมีการเข้าไปทำกิจกรรม การซื้อของ ไม่ได้ใช้เวลานาน - มอบกลุ่มงานนิติการจัดเตรียมการจัดทำคำสั่งเพิ่มเติมในการปิดหรือทำความสะอาดสถานที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในส่วนสถานที่ที่ผู้ป่วยรายอื่นเดินทางไปสัมผัสได้ด้วย <p>นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยงานส่วนราชการบางแห่ง ประสานขอรายชื่อและประวัติการรักษาและรายละเอียดอื่นๆผู้ป่วยทุกราย เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน และประกอบการปฏิบัติงาน <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้จัดทำเป็นหนังสือราชการมาในการขอรายชื่อผู้ป่วย เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หากเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาจผิด พรบ.ข้อมูลข่าวสาร <p>นายวิฒนะ ศรีวัฒนา (ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามที่ได้มีการเผยแพร่ Time line ของป่วย ได้มีประชาชนเข้ามาขอตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่เดินทางไปสัมผัสกับสถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป ตามวัน เวลา ให้เข้ามาประเมินความเสี่ยง <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ที่มีความเสี่ยง ตาม Time line ที่ปรากฏดังกล่าว ให้เข้ามารายงานตัวเพื่อประเมินความเสี่ยงที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และห้ามปฏิเสธในการประเมินผู้ป่วย ให้ใช้ตามแนวทางมาตรการที่กำหนด <p>(๒) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ทีม Case management นางพชรวรรณ คุณกุลรัตน์ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทีม Operation ได้มีการรักษาผู้ป่วย ที่ห้อง Isolation โรงพยาบาลมหาสารคาม เรียบร้อยแล้ว โดยยึด CPG ล่าสุด วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ - การ Activate cohort ward ที่โรงพยาบาลอุดรฯ ได้มีการจัดเตรียมทีมพยาบาลตามคำสั่ง ในลำดับที่ ๑-๑๐ จะขึ้นปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลอุดรฯ ทันที ซึ่งขณะนี้กำลังทำความสะอาดและเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการแล้ว - ในการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยแยกโรคที่ โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้เตรียมพร้อมระบบการเปิดให้บริการจำนวน ๑๒ ห้อง ซึ่งตอนนี้รับไปแล้ว ๓ ราย 		

วาระที่/เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>และโรงพยาบาลสุทธาเวช ได้ขอสนับสนุนบุคลากรในการช่วยปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นทีมจาก รพ.บรบือ จำนวน ๒ คน รพ.พยัคฆภูมิพิสัย จำนวน ๒ คน และรพ.วาปีปทุม จำนวน ๑ คน พร้อมปฏิบัติงานในวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๔</p> <p>นายณัฐวุฒิ มาสาซ้าย (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดรัง)</p> <p>- ขอสนับสนุนบุคลากรในส่วนของทีม X-Ray จำนวน ๑ คน เนื่องจากมี บุคลากรไม่เพียงพอ ส่วนบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ มีเพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>นายวิเชียร ฉกาจนโรดม (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ)</p> <p>- รพ.บรบือ จะประสานกับ รพ.กุดรัง เพื่อให้การสนับสนุนบุคลากรใน ส่วนของทีม X-Ray ต่อไป</p> <p>นางแฉล้ม รัตนพันธ์ (หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข)</p> <p>- ตามที่ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลสุทธาเวช ว่าเหลือยา favipiravir ใน Stock เพียง ๗๐ เม็ดนั้น โรงพยาบาลมหาสารคามได้ ประสานโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อขอรับการสนับสนุนยา favipiravir เพิ่มเป็น ๒๗๐ เม็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- กรณีที่โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอสนับสนุน ยา favipiravir ให้ รพ. มหาสารคามให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอ</p> <p>นายหัสชา เนือยทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน)</p> <p>- ขอประสานให้เจ้าหน้าที่ห้องแล็บ ของโรงพยาบาลชุมชนมาช่วยที่ โรงพยาบาลสุทธาเวช จำนวน ๑-๒ คน ซึ่งช่วงนี้จะมีการตรวจหาเชื้อ มากขึ้น เนื่องจากมีผู้สัมผัสเสี่ยงมาก</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาล ในการมาช่วยที่โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยมอบนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ในการประสาน ขอข้อมูล และวางแผนจัดตารางเวร</p> <p>ทีม MCATT นางสาวนวลปรางค์ ดวงสว่าง (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด)</p> <p>- ยืนยันแนวทางการประเมินสภาวะสุขภาพจิต จะมีการประสานและ แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมระบบให้คำปรึกษาผ่าน Tele Counseling</p> <p>- นักเรียนที่เรียนออนไลน์ ได้ประสานกับหน่วยงาน สพป. สพม. และ ศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ทีม EMS/MERT นางเอมอร สุทธิสา (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด)</p>		

วาระที่/เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>- ทีมที่ไปปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรสาคร ได้ปฏิบัติงานตามปกติ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>ทีม SERT</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ทีม JIT</p> <p>นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>๑. การติดตามการสอบสวนโรคที่ PCU เมือง ได้แบ่งทีมออกเป็น ๕ ทีม เพื่อออกสอบสวนโรคเป็นราย case และจะสรุปภาพรวมเป็น Time line ให้เสร็จเรียบร้อยภายในช่วงเย็นของวันนี้ และจะสรุปให้ผู้บริหารทราบต่อไป</p> <p>๒. Active case finding ในผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการเก็บตัวอย่างทุกราย และ Home Quarantine เผื่อระวังอย่างเข้มงวดเป็นเวลา ๑๔ วัน ส่วนในกลุ่มเสี่ยงต่ำ ให้ Home Quarantine เผื่อสังเกตตัวเองภายใน ๑๔ วัน และได้ประสานให้ทีมปกครองมาช่วยเผื่อระวังร่วมด้วย</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้ประสาน กำชับ ร่วมกับทีมปกครองจังหวัดมหาสารคาม ให้ช่วยตรวจตราเรื่องการ Home Quarantine โดยให้ทีม อสม. มาช่วยในการตรวจตราด้วย</p> <p>๓. การทำ Active surveillance ได้ประสานกับทีมระบาดวิทยาของโรงพยาบาล ได้แบ่งพื้นที่การระบาดไว้เพื่อคัดกรอง โดยเป็น ๕ กลุ่มประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มที่มาจากพื้นที่สีแดง ตามประกาศของ ศบค. - กลุ่มที่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบทุกคน - กลุ่มอาชีพเสี่ยง ในตลาดสด สมาคม มูลนิธิ พนักงานเซเว่น บุคลากรสาธารณสุข กลุ่มที่มีอาชีพค้าขายที่ กลุ่มที่ทำงานในสถานที่แออัด ห้างสรรพสินค้า ตลาดไนท์ - กลุ่มผู้ทำงานในสถานบันเทิง - กลุ่มในตลาดโต้รุ่ง <p>นายปราโมทย์ หามาลา (ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม)</p> <p>- มีการดำเนินการให้ทีม อสม. ที่รับผิดชอบตามโซนต่างๆ ช่วยตรวจตราตามมาตรการป้องกันและการ Home Quarantine ของผู้สัมผัสโดยมีการจัดทำทะเบียนรายงานทุกวัน</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>๑. ให้มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและการ Home Quarantine ให้ที่ประชุม EOC ครั้งต่อไปให้ทราบด้วย</p>		

วาระที่/เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๒. ให้มีการสนับสนุนอัตรากำลัง ทีม CDCU จากอำเภอมาช่วยทีมในการตรวจคัดกรอง สอบสวนโรค โดยมอบนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) วางแผนในการจัดอัตรากำลังทีม ในการทำ Active surveillance ที่อำเภอเมืองในวันพรุ่งนี้ และมอบหมายหน้าที่ให้เรียบร้อย รวมทั้งให้มีการประสาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ และ สคร.๗ ขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บส่งตรวจ และสนับสนุน อุปกรณ์การตรวจ</p> <p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) - ไม่มี -</p> <p>Field Hospital (รพ.สนาม) นายปราโมทย์ หามาลา (ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม) - ขอรายงานข้อเสนอจากการประชุมร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มีบางประเด็นที่ต้องขอหารือ เช่น การจัดทำรั้วด้านหลัง การจัดหาห้องพัก หากบุคลากรใน วศม.๒ มีความกังวลไม่สามารถที่จะอยู่บ้านพักได้ จะดำเนินการอย่างไรเป็นต้น ส่วนการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลสนาม ได้มีการประสานกับโรงพยาบาลมหาสารคามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ประธาน (IC) - มอบโรงพยาบาลมหาสารคามในการเตรียมความพร้อม Activate โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ ในการเตรียมบุคลากรพร้อมปฏิบัติหน้าที่ - ส่วนหอพักนักศึกษาของโรงพยาบาลสุทธาเวช ที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ต้องมีการ Activate เตรียมพร้อมเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามไว้เช่นกัน</p> <p>(๓) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) นายวัฒน์นะ ศรีวัฒนา (ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข) - ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Time line ของผู้ป่วยรายที่ ๒ และรายที่ ๓ ให้ประชาชนทราบ และการจัดทำสรุปสาระสำคัญตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่าย</p> <p>ประธาน (IC) - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Time line ของผู้ป่วยทุกราย ขอให้กำชับในการเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยที่ถูกต้องโดยคำนึงถึงข้อมูลส่วนบุคคลและตรวจสอบก่อนทุกครั้ง</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) -ไม่มี-</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) -ไม่มี-</p>		

วาระที่/เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๖) กลุ่มภารกิจกำลังคน (HR) - ไม่มี -</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) นางแฉล้ม รัตนพันธ์ (หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข) - การเตรียมพร้อมยา อุปกรณ์ป้องกัน ชุด PPE ขอให้ทุกอำเภอสำรวจ Stock วัสดุอุปกรณ์ หากแห่งใดขาดแคลนสามารถมาเบิกได้ที่ สสจ.มค</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) นางศรีประภา อาจเดช (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) - การเบิกงบประมาณของทีม CDCU ของงบป้องกันยับยั้งฯ สนง.ปภ. รอบที่ ๗ ดำเนินการเรียบร้อยทุกอำเภอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจ่ายเช็ค</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา) - ได้แจ้งมาตรการตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ ซึ่งได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว</p> <p>๑๐) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team) ๑๐.๑ การเตรียมความพร้อมกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) นายประวัตติ แปลงมาลัย (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) - รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) พบว่า ค่า PM ๒.๕ อยู่ที่ ๕๕ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM ๒.๕</p> <p>(๑๑) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) - ไม่มี -</p>		
<p><u>วาระที่ ๕</u> เรื่องเพื่อพิจารณา - ไม่มี -</p>		
<p><u>วาระที่ ๖</u> เรื่องอื่นๆ ประธาน (IC) - ขอขอบคุณท่านสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗ (นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม) ที่ได้มาติดตามเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดมหาสารคาม และขอให้ท่านได้มอบนโยบายในวันนี้</p>		

วาระที่/เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>นายอุดม ภู่วโรดม (สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗)</p> <p>๑. ขอเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ทุกท่านที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และเชื่อมั่นในทีมโดยมีนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนำทีม ที่จะผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ และ ขอให้ทุกคนพยายามเน้นมาตรการ DMHT ในการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การจัดทำโรงพยาบาลสนาม ขอให้จังหวัดมีการเตรียมวางแผนความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๒-๓ แห่ง ในกรณีที่มี case เพิ่มขึ้นอาจจะต้องได้ใช้</p> <p>๓. หากจะต้องมีการร้องขอ สนับสนุนบุคลากร ยา เวชภัณฑ์ ต่างๆ ทางเขตสุขภาพที่ ๗ ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่</p>		

.....*อีดันท์*.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอีดันท์ เรืองช่อ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

.....*ฉนิ*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....*[Signature]*.....หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)

.....*[Signature]*.....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)